

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๕๒๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๕/๒๓๙๕๔

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องและประเด็นคำถามที่พบบ่อย

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้มอบนโยบายในวาระการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะรายได้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่ปัจจุบันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำกัด ยังไม่ถึงร้อยละ ๓๕ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาผลักดันการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การร่วมทุนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้มีแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการผลักดันการเพิ่มรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการให้บริการสาธารณะด้านการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม สามารถติดต่อนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กองการจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๘ ๒๑๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราวัฒน์